

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Ngày 26 Tháng 8 Năm 2024

Thân Gởi Các Gia Đình Thuộc Sở Giáo Dục Philadelphia,

Khi chúng ta rung chuông khai giảng năm học 2024-2025, tôi rất vui mừng được chào mừng sự trở lại của tất cả học sinh và gia đình của chúng ta. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những nhân viên tuyệt vời của Sở Giáo Dục Philadelphia – ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên, văn phòng trung tâm và nhân viên hỗ trợ vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm chuẩn bị cho một năm học thành công. Họ đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo cho các học sinh trở lại ngôi trường sạch sẽ và an toàn, các lớp học được trang bị chương trình giảng dạy và tài liệu chất lượng tốt, và môi trường nơi các em được chăm sóc bởi các nhà giáo dục tận tâm có trình độ cao và được hỗ trợ tốt. Video bên dưới giải thích thêm về những gì chúng tôi đã hoàn thành trong mùa hè này và trọng tâm của chúng tôi trong năm học này là gì:

<https://youtu.be/yKLKpXi6HzM>

Sau cùng, tôi muốn giới thiệu với các bạn 2 nguồn tài liệu mới được thiết kế để chuẩn bị và hỗ trợ cho học sinh và gia đình trong suốt năm học. [Bộ Quy Tắc Ứng Xử](#) mới được thiết kế và tương tác cung cấp thông tin cần thiết về danh bạ văn phòng, chính sách điểm danh, quy định về trang phục, giao thức học tập trực tuyến, trách nhiệm cộng đồng, quyền hạn của học sinh và người giám hộ, v.v. Quyển [Hướng Dẫn Của Sở Giáo Dục](#) cung cấp thông tin tổng quát và các nguồn tài liệu từ các văn phòng quan trọng nhất của Sở, nhằm hỗ trợ cho tất cả học sinh và gia đình có được một năm học thành công. Tôi khuyến khích các bạn làm quen với cả hai nguồn tài liệu có giá trị này.

Khi tôi bắt đầu năm thứ ba làm tổng giám đốc Sở của các bạn, lòng tôi tràn ngập niềm tự hào và mong đợi. Và tôi muốn khuyến khích tất cả học sinh và nhân viên cùng tôi tìm kiếm niềm vui, một trong những giá trị cốt lõi trong kế hoạch chiến lược của chúng ta, trong năm học này. Cảm ơn các bạn đã có cơ hội cùng nhau làm việc để chúng ta trở thành một sở giáo dục đô thị lớn phát triển nhanh nhất trên toàn quốc.

Chào hợp tác,



Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục
The School District of Philadelphia